

Source : เติลินิวส์ (บ่าย)

Date : 14 ก.พ. 2561 Page : 7

No : 61052049

จีลดราคน้ำตาล 1.80บ./โล

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับยี่ปั้วน้ำตาลทรายรายใหญ่ของประเทศกว่า 20 รายว่า กรมฯ ได้ขอความร่วมมือไปยังตลาดสดและยี่ปั้วทั่วประเทศช่วยแจ้งเตือนร้านค้าปรับลดราคาน้ำตาลทรายปลีกลง 1.60-1.80 บาทต่อกก. ตามราคาหน้าโรงงานที่ได้ปรับลดราคาตามตลาดโลกหรือให้ใกล้เคียงกับราคาห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อที่จำหน่ายในราคา 21.50 บาทต่อกก. เนื่องจากได้รับรายงานว่ามีร้านค้าในบางพื้นที่นอกจากจะไม่ลดราคาแล้วยังมีการจำหน่ายน้ำตาลทรายเกินราคาเพดานขายปลีกที่กำหนดไว้ 23.50 บาทต่อกก. จนชาวบ้านเดือดร้อนและร้องเรียนให้กรมฯ เข้าไปดำเนินการ

ทั้งนี้ กรมฯ จะให้เวลาร้านค้าปลีกมีการปรับลดราคาเหมือนกับห้างค้าปลีกและร้านสะดวกซื้อ จากนั้นก็จะส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบอีกรอบหากพบว่ายังจำหน่าย

ในราคาสูงก็จะดำเนินการตามกฎหมายทันทีตามมติของคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

“หลังจากได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่ลงพื้นที่ตรวจสอบราคาจำหน่ายน้ำตาลทรายบรรจุถุงในท้องตลาดพบว่ามีการปรับขึ้นราคาสูงกว่าราคาเพดานขายปลีกที่กำหนด ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากความเข้าใจผิดว่าหลังจากการลอยตัวแล้วจะจำหน่ายราคาใดก็ได้และส่วนหนึ่งก็อ้างว่าน้ำตาลทรายที่จำหน่ายในปัจจุบันเป็นสต็อกเก่าทำให้ต้องจำหน่ายในราคาที่สูงขึ้นทั้ง ๆ ที่ราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกที่ลอยตัวอยู่นั้นทำให้น้ำตาลทรายหน้าโรงงานในไทยลดลงเกือบ 2 บาทต่อกก. อย่างไรก็ตาม กรมฯ ยังไม่ได้มีการกำหนดราคาแนะนำน้ำตาลทรายว่าจะอยู่ในอัตราเท่าไร เพียงแต่กำหนดเพดานห้ามเกิน 23.50 บาทต่อกก.”

นายบุญฤทธิ์ กล่าวว่า ทางยี่ปั้วได้รายงานว่าราคาน้ำตาลทรายที่ได้รับจากโรงงานส่วนใหญ่จะจำหน่ายหมดภายใน 3-4 วัน ซึ่งได้ปรับลดราคาตามราคาหน้าโรงงาน ดังนั้นทางกรมฯ ต้องมีการตรวจสอบสาเหตุอีกครั้งว่ามีการเก็งกำไรราคาน้ำตาลทรายในกลุ่มไหน แต่อาจใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเพื่อให้ยี่ปั้ว ชาปั้ว ร้านค้าปลีกตัวหากยังได้รับการร้องเรียนอีกก็จะมี การสอบสวนเอาผิดดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ผลผลิตอ้อยเข้าหีบในฤดูกาลหีบอ้อยประจำปี 2560/61 คาดว่าจะอยู่ที่ 104 ล้านตันอ้อย เพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคิดเฉลี่ยเป็นผลผลิตต่อไร่ประมาณ 10.48 ตัน และพื้นที่เพาะปลูกที่เพิ่มขึ้นเป็น 9.89 ล้านไร่ ซึ่งจากการประเมินภาพรวมผลผลิตอ้อยที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลให้ราคาน้ำตาลในตลาดโลกปีนี้จะไม่หือหวา.